

TP. Bắc Kạn, ngày tháng 6 năm 2024

Số: /BC-BTC

BÁO CÁO

Thực hiện các kiến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em thành phố Bắc Kạn lần thứ Tư, năm 2023

Ngày 13/6/2023, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố Bắc Kạn lần thứ Tư, với chủ đề: ***“Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”***. Diễn đàn có 80 trẻ em tham dự, được chia thành 5 nhóm để tham gia các hoạt động, thảo luận ra thông điệp, các vấn đề mà trẻ em quan tâm; Tại diễn đàn có 8 trẻ em đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo UBND thành phố, Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố và Thành đoàn Bắc Kạn với **17** câu hỏi. Nội dung tập trung vào các nhóm cụ thể: Nhóm an toàn mạng, có **5** câu hỏi; nhóm tai nạn thương tích, có **3** câu hỏi; Nhóm phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, có **2** câu hỏi; nhóm phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em có **02** câu hỏi; nhóm trẻ em lao động trái quy định pháp luật, có **3** câu hỏi; nhóm quyền trẻ em có **02** câu hỏi. Tại Diễn đàn Lãnh đạo UBND thành phố và Lãnh đạo các phòng chuyên môn đã trao đổi và trả lời chi tiết, cụ thể cho các em cùng nắm và hiểu sâu hơn về các ý kiến mà trẻ em quan tâm; không có ý kiến nào tiếp thu trả lời bằng văn bản. Sau Diễn đàn các phòng chuyên môn, các đơn vị tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, cụ thể:

1. Đối với các đơn vị được trẻ em trực tiếp đối thoại.

1.1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 01/10/2020 về hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025, Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 24/8/2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Chủ động tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Quyền trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em; triển khai nhiều biện pháp ngăn ngừa và đẩy lùi các nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Tiếp tục thông tin đến tất cả các tổ chức, cá nhân, gia đình và đặc biệt là các trẻ em trên địa bàn thành phố biết và nhớ số điện thoại của Tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em “số 111” nơi thường trực tiếp nhận, xử lý, tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến trẻ em 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Chỉ đạo cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở thôn, tổ

thường xuyên nắm bắt, quản lý trẻ em, các vấn đề liên quan đến trẻ em để trẻ em được can thiệp, trợ giúp kịp thời, hiệu quả ngay từ cơ sở.

1.2. Phòng Giáo dục - Đào tạo

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong nhà trường, nhất là kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn giao thông; xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục công lập, tư thục, các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em, phòng, chống bạo lực học đường; tiếp tục giáo dục, phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho trẻ em, định hướng cho trẻ em sử dụng mạng xã hội một cách an toàn và hiệu quả; Chú trọng các giải pháp giảm thiểu bạo lực học đường; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục giới tính cho trẻ em tại trường học; có biện pháp để giảm tải tình trạng học thêm, dạy thêm trong dịp hè.

1.3. Thành đoàn

Tổ chức các diễn đàn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của trẻ em; hướng dẫn kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo cho trẻ em thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động vui chơi, giải trí; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

1.4. Phòng Văn hóa và Thông tin.

Phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em, huy động nguồn lực xã hội hoá để xây dựng bể bơi, sân chơi, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em; tập huấn, trang bị kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về các nội dung, phương pháp dạy bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng phòng, chống đuối nước; hướng dẫn tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn các cơ sở dịch vụ thể dục, thể thao liên quan đến hoạt động bơi, lặn bảo đảm an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em; lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong công tác xây dựng gia đình văn hóa tại khu dân cư; tăng cường công tác quản lý, giám sát bể bơi và hoạt động dạy bơi cho trẻ em.

1.5. Công an thành phố

Phối hợp với các đơn vị tuyên truyền các quy định của pháp luật về “Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng”. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân chung tay góp sức với toàn xã hội phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu tai nạn, thương tích trẻ em như tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn rơi, ngã, cháy, bỏng; động vật cắn và trẻ em tự tử.

2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo thực hiện các kiến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em thành phố Bắc Kạn lần thứ Tư năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử :

- TT Thành uỷ- HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố;
- BCĐ công tác BVCSTE thành phố;
- UBND các xã, phường;

Gửi bản giấy:

- Văn phòng Childfund tại Bắc Kạn,
- Lưu: VT- LĐTBXH .

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN**

**TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH
Đinh Thị Liễu**